

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๗**
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. ความคืบหน้าโครงสร้างภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบาย	รับทราบความคืบหน้าโครงสร้างภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบาย โดยในช่วงระหว่าง ๖ เดือนนี้ เป็นช่วงการออกแบบโครงสร้างดังกล่าว โดยคณะกรรมการนโยบายจะหารือร่วมกันต่อไป
๒. รายงานผลการจัดงาน The Visual Talk : Data is All Around และ รายงานผลการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (DGA)	รับทราบรายงานผลการจัดงาน The Visual Talk : Data is All Around โดยการจัดงานในลักษณะนี้ทำให้บุคลากรภายในได้รับประสบการณ์ และเป็นโอกาสที่ได้แสดงผลงานและทดลองใช้โปรแกรมใหม่ๆ นอกจากนี้ จากการประเมินของผู้ชมและผู้ฟัง ในเบื้องต้นพบว่ามีการตอบรับที่ดีในหลายด้าน เช่น รูปแบบการจัดงาน เนื้อหา วิทยากร แต่ยังคงต้องปรับปรุงในบางด้าน เช่น สถานที่จัดงาน ส่วนสถานะความพร้อมทางดิจิทัลของไทยพีบีเอสของปี ๒๕๖๗ สํารวจโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (DGA) มีความพร้อมอยู่ที่ระดับร้อยละ ๘๑.๘๓ ส่วนที่ ส.ส.ท.ทำคะแนนได้น้อยที่สุด คือ กระบวนการพัฒนาด้านข้อมูล ยกเว้นส่วนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ ส.ส.ท. ทำได้ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ ส.ส.ท.ดำเนินการในปีถัดไปคือ รักษามาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเพิ่มส่วนที่ยังขาด ซึ่งทางศูนย์พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (MIS) ได้จัดทำโครงการรองรับไว้แล้วในทั้งสองส่วนคือ ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๒) โครงการชุดข้อมูลคุณค่าสูง (High Value Dataset)
๓. แผนงบประมาณปี ๒๕๖๘ และงบประมาณหมวดกลไกสนับสนุนภายใต้แผนงบประมาณ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘	ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารว่าได้ส่งรายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๘ หมวดงบกลไกสนับสนุนที่รอการพิจารณาและเอกสารแนบแล้ว ที่ประชุมจึงมอบหมายคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ พิจารณารายละเอียดงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายต่อไป นั้น คณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายบริหารจึงนำเสนอภาพแผนรวมงบประมาณ และงบประมาณหมวดกลไกสนับสนุน ภายใต้แผนงบประมาณ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ พร้อมความเห็นของคณะทำงานประกอบการพิจารณา ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ โดยงบประมาณรายการ “ค่าบำรุงรักษาระบบ PDPA (ซอฟต์แวร์) จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท” ให้มีหมายเหตุในแผนงบประมาณ เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการทบทวนข้อกำหนดคุณลักษณะให้ละเอียดรอบคอบก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเริ่มสัญญาใหม่ที่รัดกุม และให้มีกลไกการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก เพื่อให้มีการดำเนินงานที่รัดกุม โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. อนุมัติแผนงบประมาณปี ๒๕๖๘ ที่รอการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหมวดงบประมาณกลไกสนับสนุน กลุ่มเทคโนโลยีผลิตและแพร่ภาพออกอากาศ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT จำนวน ๑๙๘.๑๖ ล้านบาท</p> <p>๒. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรวมปี ๒๕๖๘ จากเดิมจำนวน ๒,๕๓๕.๐๐ ล้านบาท เป็นจำนวน ๒,๗๑๕.๑๓ ล้านบาท (ภายหลังจากอนุมัติงบประมาณที่รอการพิจารณาไว้ครบถ้วนแล้ว) ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ แผนงาน จำนวน ๑,๒๓๗.๔๘ ล้านบาท</p> <p>๒.๒ งบกลไกสนับสนุนและบริหารทั่วไป จำนวน ๗๒๒.๖๕ ล้านบาท และงบบุคลากร จำนวน ๗๕๕.๐๐ ล้านบาท โดยขออนุมัติเป็นหมวดงบย่อย และให้ถัวเฉลี่ยงบบุคลากรในหมวดงบย่อยเดียวกันได้ พร้อมทั้งให้มีหมายเหตุประกอบแผนรายจ่าย รายการ “ค่าบำรุงรักษาระบบ PDPA (ซอฟต์แวร์) จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท” โดยระบุให้ทบทวน TOR ให้ละเอียดรอบคอบก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเริ่มสัญญาใหม่ที่รัดกุม และให้มีกลไกการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกด้วย</p> <p>๒.๓ บัญชีผูกพันสะสมเดิมจากปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๕๖๘ - ๒๕๖๙) จำนวน ๑๒๗.๗๓ ล้านบาท</p> <p>๒.๔ บัญชีผูกพันสะสมใหม่จากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปสู่ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๒๘.๒๕ ล้านบาท</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ และคณะกรรมการนโยบายไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๕. ร่างขั้นตอนและกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท.</p>	<p>ตามที่ที่ประชุมหรือคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มอบหมายฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและผู้บริหาร นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้อำนวยการในช่วงที่ผ่านมาให้คณะกรรมการนโยบายเพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดก่อนเริ่มกระบวนการสรรหาในปี ๒๕๖๘ นั้น ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและผู้บริหาร จึงขอเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณา ได้แก่ ร่างขั้นตอนและกรอบเวลาดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แนวทางการจัดทำร่างข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหา ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๖๘ และร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลหรือผู้แทนหน่วยงานเพื่อเป็นกรรมการสรรหาต่อไป</p> <p>ที่ประชุมได้สอบถามกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ละเอียดและรัดกุมเพียงพอแล้ว จึงมีข้อสรุปว่าให้กรรมการนโยบายศึกษารายละเอียดข้อบังคับที่ผ่านมาเป็นกรอบในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหา ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนกรอบเวลาดำเนินการให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ต่อไป</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบเวลาดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๘ ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการนโยบายเพื่อศึกษาข้อมูลและจะพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการรับสมัคร และการสรรหา ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๘ ในการประชุมครั้งต่อไป</p>
<p>๖. ร่างแนวทางการดำเนินงานการสื่อสารด้านสภาพอากาศและภัยพิบัติ</p>	<p>ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติให้ฝ่ายบริหารกำหนดประเด็นเรื่องภัยพิบัติเป็นวาระหลักของไทยพีบีเอส ให้ฟื้นฟูและพัฒนา “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลก และรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโดยเร็ว นั้น</p> <p>ฝ่ายบริหารได้กำหนดประเด็นเรื่อง Climate Resilience เป็นวาระหลักของไทยพีบีเอส ในปี ๒๕๖๘ แล้ว จึงนำเสนอร่างแนวทางการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการสื่อสารเพื่อพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติ (Climate Resilience & Disaster Communication) ประกอบด้วยข้อหารือทิศทางการขยายขอบเขตสู่ Climate Resilience และรูปแบบการขับเคลื่อนพันธกิจ รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน และกรอบเวลา</p> <p>ที่ประชุมเห็นด้วยกับการขยายกรอบการดำเนินงานสู่การสื่อสารเพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติ (Climate Resilience & Disaster Communication) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินงานในรูปแบบโครงการนำร่อง หรือ Sandbox จะเกิดความคล่องตัวได้จริงหรือไม่ การบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณจะดำเนินการอย่างไร และหากเป็นการดำเนินงานในลักษณะโครงการ จะมีกำหนดการสิ้นสุดโครงการหรือไม่ หากโครงการสิ้นสุดลงไปแล้วจะมีแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรต่อไป ๒. การดำเนินงานในเรื่องภัยพิบัติเป็นงานที่ต้องใช้องค์ความรู้จำนวนมาก ไม่ควรกระจายอำนาจให้แต่ละหน่วยงานแยกไปดำเนินการ ควรต้องมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์บัญชาการที่ชัดเจน มีจุดประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และสร้างความน่าเชื่อถือ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ในสถานการณ์ปกติอาจดำเนินการโดยบูรณาการเข้ากับระบบงานและกลไกต่างๆ ที่มีอยู่ แต่เมื่อถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงหรือเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ก็ควรมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์ประสานงานที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นที่เข้าใจตรงกัน ๓. ควรกำหนดวิธีการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน กสทช. หรือเชื่อมการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น (Local Agenda) ของหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ (Local Authority) รวมถึงการเชื่อมโยงไปถึงระดับสากลด้วย ๔. การสื่อสารภัยพิบัติของ ส.ส.ท. เป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและได้รับการชื่นชม จึงไม่ควรยกเลิกไป ในสถานการณ์ปกติก็ให้ดำเนินงานในเรื่อง Climate resilience แต่เมื่อถึงสถานการณ์ภัยพิบัติ ควรทำการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการรับรู้ต่อแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง ๕. ควรขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติไปสู่นโยบายระดับชาติ

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานการสื่อสารด้านสภาพอากาศและภัยพิบัติ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายตามกรอบเวลาการดำเนินงานต่อไป</p>
<p>๗. รายงานความคืบหน้าคดีของ ส.ส.ท.</p>	<p>ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เสนอให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของคดีความที่องค์การกำลังดำเนินการ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการนโยบายได้รับทราบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหาร และมีข้อสรุปให้ฝ่ายบริหารรายงานสถานะของคดีความต่างๆ ของ ส.ส.ท. เป็นรายไตรมาส นั้น</p> <p>ฝ่ายบริหารจึงขอรายงานคดีความของ ส.ส.ท. ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนคดีทั้งหมด ๒๒ คดี ประกอบด้วย คดีศาลปกครอง ๘ คดี คดีอาญา ๑๓ คดี และ คดีแพ่ง ๑ คดี</p> <p>ที่ประชุมเห็นว่า ส.ส.ท. มีคดีจำนวนมากและกระบวนการดำเนินคดีของศาลใช้เวลานาน จึงมีข้อเสนอแนะให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายกฎหมาย โดยการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความผูกพัน พร้อมทั้งเพิ่มความพึงพอใจในงาน เพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๘. รายงานการจัดงานครบรอบ ๑๗ ปี ส.ส.ท.</p>	<p>ฝ่ายบริหารรายงานการจัดงานครบรอบ ๑๗ ปี ส.ส.ท. ซึ่งได้มีการร่างแนวทางไว้ว่าจะสื่อสารวาระ “๑๗ ปีสื่อสารธารณะกับการสร้างพลังพลเมือง” ซึ่งเป็นจุดแข็งและเป็นคุณค่าที่โดดเด่นของ ส.ส.ท. โดยจะสื่อให้เห็นทั้งความสำเร็จที่ผ่านมา และทิศทางในอนาคตที่จะนำรูปแบบการมีส่วนร่วมในยุค Digital & AI Technologies มาปรับใช้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผนวกเข้ากับงานประชุมประจำปีของสภาผู้ชมผู้ฟังด้วย</p> <p>ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวคิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ส.ท. “ครบรอบ ๑๗ ปี” อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาการใช้คำว่า “ครบรอบ” เป็นการสื่อสารที่มีความหมาย ไม่ถูกต้อง พร้อมมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาขององค์การนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้สื่อสารแนวคิดและผลงานออกไปยังสาธารณะ การจัดงานจึงต้องมียุทธศาสตร์การสื่อสาร ทั้งกับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในที่ชัดเจน ๒. ควรวางแผนการดำเนินงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุด ๓. ควรมีกิจกรรมที่แสดงถึงการเชื่อมต่อกับภาคการเมืองไม่เฉพาะเพียงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเท่านั้น โดยระยะมัตระวังให้มีการสื่อสาร การรักษาระยะและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับผู้มีส่วนได้เสียให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อหลักการของสื่อสารธารณะ ๔. การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการเชิญภาคีเครือข่าย หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกิจกรรม ควรมีการวางแผนและเตรียมการให้มีกิจกรรมหรือขั้นตอนที่แสดงถึงการให้ความสำคัญในบทบาทของผู้ได้รับเชิญที่ชัดเจน มีความเหมาะสม และเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ <p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๙. รายงานความคืบหน้าการจัดทำร่างข้อเสนอกระบวนการจัดทำนโยบาย ส.ส.ท.</p>	<p>เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมหารือแนวทางการยกงานนโยบายใหม่ของคณะกรรมการนโยบาย โดยมีข้อสรุปให้กำหนดกรอบการจัดทำนโยบายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้กำหนดวาระการประชุมที่เกี่ยวกับนโยบายเป็นวาระประจำ</p> <p>เพื่อให้การจัดทำนโยบายของคณะกรรมการนโยบายชุดใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและผู้บริหาร จึงได้ออกแบบร่างกรอบเวลาการจัดทำนโยบาย ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ พร้อมร่างข้อเสนอกระบวนการจัดทำนโยบาย ส.ส.ท. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ เสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณา</p> <p>ที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างกรอบเวลาการจัดทำนโยบายซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้ ส่วนร่างข้อเสนอกระบวนการจัดทำนโยบาย ส.ส.ท. นั้น เห็นว่ามีรูปแบบคล้ายคลึงกับการจัดทำนโยบายของคณะกรรมการนโยบายชุดที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) และเนื่องจากการจัดทำนโยบายครั้งนี้จะต้องนำไปใช้ประกอบการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ท. จึงมีระยะเวลาค่อนข้างจำกัดอาจไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกระบวนการที่นำเสนอ นอกจากนี้ การจัดทำนโยบายอาจดำเนินการให้เกิดความชัดเจนเป็นด้านๆ ในแต่ละประเด็นที่สำคัญ โดยไม่จำเป็นต้องประกาศนโยบายให้ครอบคลุมทุกด้านในครั้งเดียว จึงมีข้อสรุปให้ใช้ประกาศนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ มาทบทวนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางของนโยบาย และกำหนดรูปแบบการจัดทำนโยบาย ส่วนรายละเอียดการกำกับติดตามเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่งนั้น อาจพิจารณาดำเนินการในภายหลังได้</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ โดยคณะกรรมการนโยบายจะพิจารณากำหนดทิศทางและขอบเขตนโยบายในการประชุมหารือคณะกรรมการนโยบายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อสรุปของที่ประชุม</p>
<p>๑๐. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์</p>	<p>๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระลับ ตามที่ปรับแก้ไข</p> <p>๒. รับรองสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ</p>
<p>๑๑. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>รับทราบ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>

หมายเหตุ ที่ประชุมได้พิจารณาหนังสือร้องเรียน เป็นวาระลับ